



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 31 มกราคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์ มติชน ออนไลน์ เว็บไซต์ thaiquote Thaigov</p>	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ในกทม.พื้นที่ใดไม่ได้รับการแก้ไขและไม่มีคำสั่งแจ้งการดำเนินการ จะสั่งลงโทษผู้อำนวยการเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น ในด้านการจราจร ต้องมีการตรวจรถควันดำ หากยังแก้ไขไม่ได้ จะให้วิ่งรถเป็นวันคู่ วันคี่ ในต่างจังหวัด ผู้ว่าฯ นายอำเภอ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทำให้ค่าฝุ่นละอองลดลง ส่วนภาคอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมอาจต้องปิดโรงงานในช่วงเช้า บ่าย หรือเย็น หรือช่วงที่ค่าฝุ่นละอองสูง และจะใช้อำนาจคสช. ให้กอ.รমন. แต่ละจังหวัดเข้าไปตรวจโรงงาน โดยนายกฯ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ช่วงนี้ปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้นกว่าเดิม ขอความร่วมมือให้คสช.สั่งหยุดโรงเรียนในพื้นที่กทม. และให้ผวจ.พิจารณาปิดโรงเรียนตามความเหมาะสม ในวันพฤหัสบดีและศุกร์นี้ เพื่อให้เด็กได้รับผลกระทบทางสุขภาพน้อยที่สุด</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมหน่วยงานในสังกัด แกล้งข่าวดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ว่า สธ.ให้ศูนย์ EOC ในพื้นที่ปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ กทม. ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยและพื้นที่ที่จะเดินทางไป จากเว็บไซต์หรือแอปฯ Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ หรือ Air Visual และคำแนะนำในการดูแลสุขภาพจากเว็บไซต์กรมอนามัย anamai.moph.go.th และได้ส่งทีมลงพื้นที่พระราม 2 ให้ความรู้การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ที่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถานีตำรวจ</p> <p>-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทีมปฏิบัติการให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ รณรงค์การไม่เพิ่มปริมาณฝุ่นละออง สนับสนุนสื่อ แจกหน้ากากอนามัย และจะเชิญครูโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงมาประชุมหาแนวทางในการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียน ขยายช่องทางเผยแพร่คลิปลความรู้ผ่านสื่อวิทยุ จัดทำแผนระยะเร่งด่วน สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ และการเฝ้าระวังและตอบโต้ข่าวที่เป็นเท็จ</p> <p>-นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยที่มารับการรักษาในรพ.เครือข่าย 22 แห่ง ของผู้ป่วยใน 3 โรค ได้แก่ โรคหอบหืด หลอดลมโป่งพอง หลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน และส่งทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่กรณีพบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจจำนวนมากผิดปกติ</p> <p>-นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้เฝ้าระวังผู้ป่วยรพ.ในสังกัด 12 แห่ง พบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวังไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แนะนำให้ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว เมื่อออกนอกบ้าน และอาบน้ำหลังกลับเข้าบ้าน เพื่อป้องกันผื่นแพ้ที่ผิวหนัง สำหรับคลินิกกาศิวเวชศาสตร์ รพ.นพรัตน์ราชธานี มีผู้ขอคำปรึกษาวันละประมาณ 20 ราย</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า หน้ากากป้องกันฝุ่นไม่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ การนำเข้าไม่ต้องขออนุญาตจาก ออย.</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ</p>	<p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล พื้นที่ที่เกินมาตรฐาน คือ ริมธ.คูชานพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, ริมธ.กาญจนภิเษก เขตบางขุนเทียน, ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, ริมธ.พระราม 3-เจริญกรุง ส่วนฝุ่นละออง PM 10 เกินมาตรฐานหลายพื้นที่ อาทิ ริมธ.กาญจนภิเษก เขตบางขุนเทียน, แขวงบางนา เขตบางนา, ริมธ.พระราม 4 เขตปทุมวัน และในเวลา 18.00 น. มีพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานเข้าขั้นวิกฤต 6 แห่ง คือ ริมธ.คูชานพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร, ริมธ.กาญจนภิเษก เขตบางขุนเทียน, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, ต.ปากน้ำ อ.เมือง, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง, ต.บาง</p>

ชื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เสาชิง อ.บางเสาชิง จ.สมุทรปราการ</p> <p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามประกาศกม. ให้พื้นที่กทม.เป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ และกำหนดแหล่งกำเนิดเหตุรำคาญในพื้นที่ ดังนี้ 1.ห้ามรถยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานวิ่งในเขตควบคุม 2.ห้ามเผาในที่โล่ง เว้นแต่การเผาวัสดุในพิธีกรรมตามจารีตประเพณีในเขตควบคุม และ 3.ห้ามการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อปัญหามลพิษทางอากาศในเขตควบคุม ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด ให้หน่วยงานที่กำกับรายงานผลให้ทราบภายใน 7 วัน หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2.5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศ นอกจากนี้ โรงเรียนในสังกัด กทม. 437 แห่ง หยุดเรียนวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 2562 ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรวม 56 แห่ง ในกทม.และปริมณฑล หยุดเรียนวันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 2562 เช่นกัน</p> <p>- นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังหารือร่วมหน่วยงานราชการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ว่า ได้เชิญตัวแทนเจ้าของอาคารสูงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อขอความร่วมมือในการฟ่นละอองน้ำช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 พื้นที่วิกฤตต้องเฝ้าระวัง 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.เขตบางคอแหลม บริเวณเลียยบด.ตก 2.เขตบางเขนและเขตจตุจักร บริเวณถ.พหลโยธิน 3.เขตบางขุนเทียน บริเวณถ.พระราม 2 4.เขตปทุมวัน บริเวณจามจุรี สแควร์ 5.เขตวังทองหลางและเขตลาดพร้าว ได้สั่งการเขตที่รับผิดชอบเพิ่มมาตรการลดฝุ่นละอองและการใช้พื้นที่ที่เหมาะสม พร้อมติดตั้งเครื่องฟ่นละอองน้ำ และได้ประสานชมรมโดรน จ.นครราชสีมา ใช้โดรน 50 ตัวช่วยฟ่นน้ำ ผสมน้ำกากอ้อย เพื่อจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมเตรียมการล้างถนนหลังปฏิบัติการ ในวันที่ 31 ม.ค. และ 1 ก.พ.นี้</p> <p>- ด่านผวจ.สมุทรสาคร และนครปฐม สั่งปิดเรียนทุกแห่ง รวม 160 แห่ง</p> <p>- นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า ไม่เคยทราบว่ามีผลวิจัยนำน้ำตาลผสมกับน้ำจะช่วยดักจับฝุ่น PM 2.5 ได้ แต่จะทำให้พื้นถนนเหนียวเลอะเทอะ</p> <p>ข่าวสด - เสนอข่าว นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้ประกาศปิดเรียนในพื้นที่กทม.และปริมณฑล 2 วัน ตั้งแต่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา สพฐ. สอศ. สช. ส่วนการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในวันที่ 2-3 ก.พ. ยังดำเนินการตามปกติ โดยศธ.จะประเมินสถานการณ์วันต่อวัน</p> <p>มติชน ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ - เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า การสั่งปิดโรงเรียนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และทำให้ประชาชนตื่นตระหนกมากขึ้น ต้องมีแนวทาง 4 ประเด็น คือ 1.รัฐบาลต้องประชุมเร่งด่วนเพื่อกำหนดแนวทาง คำแนะนำไปในทิศทางเดียวกัน 2.ศธ.ต้องให้คำแนะนำแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลรักษาตัวเอง 3.ประชาชนต้องตระหนักรู้ ติดตามสถานการณ์ และดูแลตนเอง และ 4.สังคมต้องช่วยกันลดมลภาวะ ทั้งนี้ จากการสอบถามเครือข่ายแพทย์ใน 10 คลินิกของกทม. พบคนไข้จากฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 3 เท่า ส่วนใหญ่เป็นเด็ก ซึ่ง WHO ระบุว่า การตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่ได้เป็นโรค 91% เกิดจากฝุ่นและมลพิษ ถ้าทำให้อากาศอยู่ในระดับปกติไม่เกิน 15 มคก./ลบ.ม. ประชาชนบริเวณนั้นจะอายุยืนขึ้น 20 เดือน</p> <p>- นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 3 ด้าน คือ 1.ทำให้อายุขัยสั้นลง จากการศึกษาของประเทศจีน ส่วนประเทศไทย พบว่าพะเยาที่มีปัญหาฝุ่นควันพิษ อายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 5.6 ปี ส่วนสาเหตุมาจากการตายของโรคที่ WHO ใช้เป็นตัวชี้วัด คือ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน โรคมะเร็งปอด และโรคปอดบวม 2.การเสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้น และ 3.การเจ็บป่วยรุนแรง ทั้งโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดอักเสบ หลอดเลือดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ที่กำเริบต้องมารพ.มากขึ้น</p> <p>- รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ต้องรอดูผลการหารือของนายกฯ กับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในวันที่ 4 ก.พ. แต่สิ่งสำคัญต้องหาสาเหตุให้แน่ชัด และไทยต้องปรับเกณฑ์ตามที่ WHO ประกาศ คือ ค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 รายวัน ไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม. และค่าเฉลี่ยรายปีไม่เกิน 10 มคก./ลบ.ม.</p> <p>โพสต์ทูเดย์ - เสนอบทความ ศ.นพ.เกียรติ รัชกรธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ชี้แจงว่า ผลกระทบระยะสั้นจะเกิดกับระบบที่สัมผัสกับภายนอก เช่น ฝุ่นคั้น แสบเคืองตา แสบจมูก ผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจมีอาการมากขึ้น ในช่วงที่อากาศปิด ควรป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบไป</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ - กล่าวว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงานที่เป็นรูปธรรมน้อยมาก หลายคนต้องพึ่งตัวเองโดยหา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เหนียวโก</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ณ มุมขวา</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์ตรีศูล</p> <p>ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>หน้ากากป้องกันฝุ่นมาใช้ แต่ถูกซ้ำเติมฉวยโอกาส โกงราคา และยังมีหน้ากากปลอมไม่ได้มาตรฐานออกมาขาย ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ</p> <p>-กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้เตรียมมาตรการไว้หากจัดการแบบเดิมๆ ไม่ได้ อาทิ การห้ามนั่งรถเพียงคนเดียว การเข้มงวดกับควันดำ พื้นที่ที่ไม่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน จะให้วิ่งรถสลับเป็นวันคู่-วันคี่ รวมถึงห้ามไม่ให้รถเครื่องยนต์ดีเซลวิ่งในพื้นที่ คงต้องภาวนาให้แก้ปัญหาฝุ่นได้ เพราะหากใช้มาตรการเข้มข้นขึ้นจะมีผลกระทบตามมาอีกมาก</p> <p>-กล่าวว่า เว็บไซต์ Air Visual เปิดเผยว่า กทม.ติดอันดับ 1 ใน 5 เมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดในโลก ขณะที่สมุทรปราการ-สมุทรสงครามมีค่าฝุ่นถึง 230 ผู้ว่าฯ กทม.ต้องสั่งปิดโรงเรียนกว่า 437 แห่ง พร้อมประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม งดก่อกมลพิษ ขณะที่ไซเชียวลา จี้ให้กรมการขนส่งทางบกแก้ไขรถเมล์ควันดำอย่างจริงจัง</p> <p>-กล่าวว่า ถ้าจะลดฝุ่น ลดควันพิษ รัฐบาลต้องกล้าดำเนินการ ให้โรงงานลดชั่วโมงทำงาน แล้วค่อยเยียวยาธุรกิจทีหลัง จัดหน่วยเฉพาะกิจกำจัดรถฝ่าฝืนจอดทุกเส้นทางหลักแก้รถติด จำกัดรถวิ่งเข้าพื้นที่เสี่ยงฝุ่นค่าเกินมาตรฐาน</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิเดช บุญล้อม นายก ทต.ตะกวด อ.เมือง จ.ตราด กล่าวว่า กลุ่มหมอกควันลอยมาจากภูเขาบรรทัดที่กั้นเขตระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ด้าน ต.นนทรีย์ และ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ ต.ท่ากุ่ม และ ต.ตะกวด อ.เมือง เมื่อ 3-4 วันที่ผ่านมา ได้ประสานอสม. ต.ตะกวด ตรวจสอบประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ และได้ประสานสสจ.ตราดเตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>-เสนอข่าว ไดอาน่า จงจินตนาการ พิธีกรชื่อดัง ได้ทำเฟซบุ๊กเพจ "We need fresh air" เพื่อให้ทุกคนนำเรื่องฝุ่นมาแชร์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น แนะนำเรื่องเครื่องฟอกอากาศ ขณะที่ดารามีลูกเล็ก ได้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมติดแฮชแท็ก #ทวงคืนลมหายใจให้ลูกหลาน #WeNeedFreshAir #อย่าทำแค่ขอความร่วมมือ และ #เราต้องการกฎหมายอากาศสะอาด</p> <p>-เว็บไซต์ www.airvisual.com รายงานว่า กทม.ติดอันดับเมืองที่มีอากาศเลวร้ายที่สุดอันดับ 3 ของโลก โดยมีค่า PM 2.5 อยู่ที่ 169 โดยอันดับ 1 ได้แก่ เมืองลอสแอนเจลิส อันดับ 2 นิวเดลี อินเดีย</p> <p>-เสนอข่าว คณะผู้จัดงานวิ่ง ฮาราธอน by ขยหัวเราะ ขอเลื่อนการแข่งขันออกไปก่อนจนกว่าปัญหาฝุ่นละอองจะอยู่ในระดับปกติ</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>เว็บไซต์</p> <p>thebangkokinsight</p>	<p>เทศกาลตรุษจีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนขอเชิญชวนประชาชนลดการเพิ่มฝุ่นโดยใช้รูปที่มีขนาดเล็กหรือรูปสันที่ได้มาตรฐาน มอก. และขอให้หลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นควัน หากเสี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>ด้านพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนร่วมลดมลภาวะทางอากาศ โดยเริ่มจากลดการจุดธูปประทัดมากๆ ลดการเผากระดาษเงินกระดาษทองและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ ซึ่งสารก่อมะเร็งที่พบในขี้เถ้าของธูปและกระดาษเงินกระดาษทอง หากสูดดมเข้าไปจะทำให้เกิดการระคายเคืองและมีผลกระทบต่อทางเดินหายใจ หากสูดดมเป็นเวลานานและต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งในระยะยาวได้</p> <p>-นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า มีการจัดกิจกรรมตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน ได้ออกรณรงค์และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจสอบหาสารปนเปื้อนและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมตรวจสอบสารปนเปื้อนในเลือดให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวภายในตลาดด้วย เบื้องต้น ไม่พบว่ามีการปนเปื้อนเกินมาตรฐานความปลอดภัย</p>
<p>M2F</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>เว็บไซต์ brighttv</p> <p>เว็บไซต์ onbnews</p>	<p>รับเด็กถูกสุนัขข่มขู่กัดเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับ ด.ช.ยีนยง ชัยราบ อายุ 7 ขวบ ที่ถูกฝูงหมาจรจัดรุมกัดบาดเจ็บสาหัส เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยอาการขณะนี้ดีขึ้น สามารถหายใจได้เอง ทานอาหารเหลวได้เอง ในวันที่ 30 ม.ค. ได้นำตัวเข้าห้องผ่าตัดเพื่อตรวจสภาพบาดแผลอย่างใกล้ชิด เฝ้ารอภาวะติดเชื้อและให้ยาป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด เบื้องต้น ได้ฉีควัคซีนป้องกันแล้ว หากสุนัขกลุ่มนี้ไม่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า จะรักษาอาการติดเชื้อทั่วไป คาดว่าจะกลับไปดูแลต่อที่รพ.สต.หรือรพ.ใกล้บ้านได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p>คำรักรักษา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ่องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>มติชน เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>มาตรการดูแลยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ในวันที่ 31 ม.ค.นี้ มูลนิธิฯ ได้เตรียมข้อเสนอให้ ก.พาณิชย์ พิจารณาบทบาทของคณะกรรมการให้เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากประชาชนด้วย และเสนอให้ใช้อัตรารักษาพยาบาลในระบบ UCEP เป็นตัวตั้งในการพิจารณา ที่สำคัญ กรณีที่ผู้ป่วยซื้อประกันสุขภาพร่วมด้วย เมื่อเข้ารับการรักษาในรพ.เอกชน ไม่ควรต้องจ่ายเงินเพิ่ม</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในวันที่ 31 ม.ค. จะมีการประชุมนัดแรกของคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการดูแลยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ โดยมีปลัด ก.พาณิชย์ เป็นประธาน ซึ่งจะหารือข้อเท็จจริงของราคาและค่าบริการต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางร่วมกันนำไปปฏิบัติ เช่น ให้คนไข้นำไปสั่งยาไปซื้อนอก รพ.ได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีทางเลือก หรือการกำหนดรายการยาจำเป็นที่ใช้ทั่วไปให้มีราคาใกล้เคียงกัน เป็นต้น</p> <p>-เสนอข่าว นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ก.พ.จะนัดประชุมตั้งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพ รวมถึงพิจารณาประเด็นการให้ยาและบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการควบคุม ถ้าข้อมูลพบว่าค่าสินไหมลดลง เบี้ยประกันน่าจะต้องลด</p>
<p>มติชน</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์ตรีศูล</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ต้นสัปดาห์หน้า นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมแถลงชี้แจงขั้นตอนการทบทวนและดำเนินการยกคำขอสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาหรือมีสารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ ที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการ 7 คำขอ</p> <p>-กล่าวว่า แทบทุกพรรคมีการนำเรื่องกัญชามาหาเสียง ด้วยการให้ปลูกเพื่อศึกษาวิจัยใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างเสรี ซึ่งคสช.ก็ได้ออก ม.44 ยกเลิกการขอสิทธิบัตรและเพิกถอนสิทธิบัตรของต่างชาติทันที แต่อย่าให้เลยเถิดถึงขั้นเสรีกัญชา</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>เว็บไซต์ sanook</p> <p>เว็บไซต์ nationtv</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ตาอักเสบจากโรคนตา</p> <p>-เสนอข่าว พญ.สายจิตต์ อธิ์ประดิษฐ์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า ตัวโรคนตา เป็นปรสิตที่อยู่ที่รากผม รุขุมขน ต่อมไขมันซึ่งอยู่ติดกับรูขุมขน บริเวณที่พบมากคือ ขนตา หน้า ขนคิ้ว เส้นผม จมูก รวมถึงอวัยวะที่มีความมัน ซึ่งโรคนตาที่หนาแน่นมากกว่า 5 ตัวต่อ ตร.ซม. มักก่อปัญหาอักเสบ</p> <p>พญ.อารีย์ นิมิตรวงศ์สกุล หน.คลินิกดูแลรักษาโรคเปลือกตา รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า หากมีภูมิต้านทานต่ำหรือผู้สูงอายุที่มีต่อมน้ำมันค่อนข้างอุดตัน ตัวโรคนตาจะทำให้เปลือกตาอักเสบ บวม แดง ติดเชื้อ น้ำตาไหล สามารถเสี่ยงได้โดยชักลอกหมอนผ้าปูที่นอนทุก 2 สัปดาห์ ไม่ใช่เครื่องสำอางร่วมกับคนอื่น หลังออกกำลังกายควรอาบน้ำเสมอ ใช้แชมพูเด็กโดยเฉพาะที่มีที่หรือยทำความสะอาดโคนขนตาทุกวัน หากต่อมไขมันที่ขอบเปลือกตาอักเสบ อาจกินยาลดอักเสบ และใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย</p>
<p>สยามรัฐ ไทยโพสต์</p> <p>สวท. ทีวีช่อง NBT</p>	<p>ความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดตั้งสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง ออย. สถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ หน่วยงานส่งเสริมทางวิชาการและการวิจัยต่างๆ หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ หน่วยงานพัฒนามาตรฐานและสนับสนุนเชิงพาณิชย์ ทั้งหมด 27 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญของไทย ยกกระตือรือร้นการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเองและขยายผลในเชิงพาณิชย์</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>งัดขึ้นทะเบียนผู้จบหลักสูตรจากสมาคมแพทย์แผนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหนังสือถึงนพ.สสจ.ทุกจังหวัด ระบุว่า ตรวจสอบพบการยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการของผู้ที่มีใบประกาศนียบัตรจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย มีจำนวนมากผิดปกติ จึงมีหนังสือแจ้งให้สมาคมฯ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมตั้งแต่วันที่ 1 ถึงปัจจุบัน กว่า 70,000 ราย และมีผู้จบในวันเดียวกัน 300-700 ราย แต่ข้อกำหนดของการจัดตั้งสมาคมจะสอนได้ครั้งละไม่เกิน 7 คน/หลักสูตร/วันเท่านั้น กรมฯ จึงให้สมาคมฯ ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและอนุมัติประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2561 แต่ยังไม่เห็นหนังสือชี้แจง จึงไม่สามารถออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ยื่นคำขอที่ใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ไบวูติบัตริหรือไบประกาศนียบัตริที่ออกโดยสมาคมฯ ได้ จึงเห็นควรให้สสจ.งรับขึ้นทะเบียนผู้ที่ใช้ไบวูติบัตริหรือประกาศนียบัตริที่ออกโดยสมาคมฯ ทุกหลักสูตร
ข่าวสด สยามรัฐ	<p>โรคกระดูกอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคกระดูกอักเสบเกิดจากกระดูกติดเชื้อโรคมักเป็นเชื้อแบคทีเรียแต่อาจพบจากเชื้อราได้ ที่พบบ่อยคือ กระดูกขา เท้า และกระดูกสันหลัง อาการได้แก่ มีไข้หนาวสั่น ปวดบวมตามกระดูกที่อักเสบ เคลื่อนไหวกระดูกส่วนที่อักเสบได้น้อย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ในกระดูกอักเสบเรื้อรังมักมีแผลและหนองไหล ต่อมน้ำเหลืองบริเวณกระดูกที่อักเสบ</p> <p>นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวว่า การรักษา ได้แก่ ให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดดำและรับประทานยาฆ่าเชื้อร่วมด้วย และการผ่าตัด วิธีป้องกันคือ รักษาความสะอาดร่างกายและสิ่งของเครื่องใช้อยู่เสมอ ระวังอย่าให้เกิดอุบัติเหตุจนมีแผล โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงเกิดโรคกระดูกอักเสบ</p>
มติชน ข่าวหุ้น	<p>อสม.ออนไลน์</p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับ แอป อสม.ออนไลน์ ว่า ภาครัฐเห็นความสำคัญมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมช่วยเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยร่วมกับเอไอเอส ล่าสุดขยายให้เกิดการใช้งานในระบบ จนท. สสจ. และ สสอ. สำหรับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ หรือ จนท.สธ. ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ www.ais.co.th/aorsormor หรือเพจ อสม.ออนไลน์ หรือโทร. 062-5201999</p>
ไทยรัฐ	<p>รพ.พระจอมเกล้า จัดวิ่งซ้ออุปกรณ์การแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผอ.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี แกลงข่าวจัดแข่งขันวิ่ง “โรงพยาบาลพระจอมเกล้า-พระราชวังรามราชนิเวศน์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 19” ซึ่งด้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ณ อาคารราชพฤกษ์ รพ.พระจอมเกล้า</p>
สยามรัฐ	<p>สัปดาห์วันมะเร็งโลก</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันวิทยามะเร็งศิริราช จะจัดสัปดาห์วันมะเร็งโลกปี 2562 ระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ. 2562 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช สอบถาม 0-2419-4471-3</p>
ไทยรัฐ M2F	<p>จับสมุนไพรดน้ำหนัก จ.นครปฐม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นพ.สสจ.นครปฐม ลงพื้นที่จับกุม นายศุภเชษฐ์ ใจเป็นใหญ่ เจ้าของและดีเจสถานีวิทยุ คลื่น 89.5 Mhz สื่อภาคประชาชน หลังมีผู้ร้องเรียนว่าซ้อยาสมุนไพรดน้ำหนักจากสถานีดังกล่าว เมื่อทานแล้วมีอาการหายใจไม่ออก ตรวจค้นพบยาสมุนไพรรและยาแผนปัจจุบันจำนวนมาก นายศุภเชษฐ์ให้การว่า ซ้อยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบันและแผนโบราณมาจัดรวมเป็นชุดขายชุดละ 18,000 บาท ได้แจ้งข้อหาขายหรือนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาต</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch